



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

พระร่วงฯวางแผนปลูกถั่วเขียวปลายฝน

นิคมสหกรณ์พระร่วง จับมือสหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ฯ ผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียวคุณภาพ ระบุโครงการนี้ช่วยสร้างประโยชน์แก่สมาชิก พร้อมนำอุปสรรคช่วงต้นฝนเป็นแนวทางวางแผนการปลูกถั่วเขียวช่วงปลายฝน

นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พระร่วง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแก่สมาชิกสหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัดว่า โครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินการเป็นปีแรกในช่วงฤดูต้นฝน มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 189 ราย พื้นที่ 2,076 ไร่ โดยโครงการนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการ คือ ช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น และสามารถเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์ขยาย หรือ Seed เพื่อป้อนเข้าโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะการใช้พืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสด จะช่วยในการตัดวงจรโรคแมลงที่กำลังระบาดในนาข้าว ส่วนเรื่องราคา เมื่อสมาชิกสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดี ราคาก็จะแตกต่างจากราคาตลาดทั่วไป อย่างไรก็ตาม วันนี้สมาชิกไม่ได้มองว่า หันมาผลิตเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากได้ราคาสูง แต่มองถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เพราะสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมาด้วยความสมัครใจ ไม่ได้เป็นการบังคับ ในสิ่งที่ทำก็จะได้ประโยชน์เอง สหกรณ์ฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้น

ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พระร่วง กล่าวว่า ส่วนแผนโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวช่วงฤดูปลายฝนนั้น ได้มีการวางแผนตั้งแต่ช่วงกลางฝนแล้ว โดยนำปัญหาได้พบเจอจากช่วงต้นฝนมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งมีการเช็กภูมิอากาศอยู่เสมอ และสำรวจข้อมูลชลประทาน การดูแลแปลง โดยมีคณะกรรมการร่วมกับนิคมสหกรณ์ฯพระร่วง และสหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด ลงไปตรวจสอบแปลงตามรายกลุ่มสมาชิก วางแผนระยะการเก็บเกี่ยว และการส่งมอบเมล็ดพันธุ์หลักจากการเก็บเกี่ยวแล้ว ถ้าไม่มีการจัดระบบที่ดี ก็จะทำให้เกิดปัญหา

ด้าน นายวีระพงษ์ บานแย้ม ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้เข้าไปส่งเสริมสมาชิกการให้ความรู้ ตรวจสอบแปลง ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งทุนที่จะนำไปดำเนินการเพาะปลูกถั่วเขียว ทั้งเงิน และปัจจัยการผลิต โดยนำไปก่อนเมื่อได้ผลผลิตก็นำมาหักใช้คืนให้กับสหกรณ์ฯ อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ สมาชิกให้การตอบรับเป็นอย่างดี จากที่เคยปลูกถั่วขยายตามท้องตลาด แต่ขณะนี้มีการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว แต่ด้วยสภาพอากาศในปีนี้อากาศไม่ดี ทำให้เมล็ดพันธุ์ที่ต้องส่งคืนคาดว่าจะได้ 200 ตัน แต่ ณ เวลานี้ได้ไม่ถึง ได้ประมาณ 40-50 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงปลายฝน จากการเก็บเกี่ยวปัญหาในช่วงต้นฝน ได้มีการวางแผนโดยจัดโซนสมาชิก กลุ่มเอ สหกรณ์ฯ มีการกำหนด ปลูกวันไหน ช่วงไหนที่เก็บเกี่ยวได้ เช่น จัดโซน 20 ราย ปลูกล็อตแรก และจัดหาเครื่องเก็บเกี่ยวเฉพาะถั่วเขียวเพื่อป้องกันสิ่งเจือปน

